

## "หมอธี" ถก ปัญหายูนิเน็ตล่ม

นำเสนอเมื่อ : 24 ธ.ค. 2561

**รมว.ศึกษาธิการ ถก ปัญหาระบบยูนิเน็ตล่ม เร่งวางแผนจัดการซ่อมเครือข่าย เผย มอบ "สุวัชรวิทย์" วางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 5.0 ในอนาคต**  
**ส่วนการตรวจสอบที่ไออาร์ลือคสเปกได้ขอสรุปสัปดาห์หน้า**

วันนี้ (24 ธ.ค.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการตรวจสอบโครงการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา หรือ ยูนิเน็ต (UniNet) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ว่า นายอรรถพล ตรีกตรอง ผู้ตรวจราชการศธ. ในฐานะประธานคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริง ได้รายงานสรุปข้อมูลตามที่ตนสั่งการลงพื้นที่ตรวจสอบเครือข่ายยูนิเน็ตล่มไม่สามารถใช้งานได้ทั่วประเทศแบบผิดปกติว่าเกิดจากสาเหตุใด พบว่าระบบยูนิเน็ตล่มมีเพียง 20% และเป็นปัญหาการเสียด้าน เนื่องจากยังไม่ได้ผู้ชนะประมูลการซ่อมเครือข่าย ดังนั้นระบบที่ล่มขอให้ทุกคนสบายใจได้ว่าจะมีการซ่อมระบบในเร็ว ๆ นี้อย่างแน่นอน

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนั้นตนเห็นว่าระบบยูนิเน็ตมีมานานแล้วถึง 20 ปี ซึ่งตนได้มอบหมายให้ ศ.ดร.สุวัชรวิทย์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เป็นประธานคณะทำงานแก้ไขปัญหาระบบยูนิเน็ตทั่วประเทศ เพราะขณะนี้เท่าที่ทราบการวางระบบยูนิเน็ตมีความซับซ้อนส่งผลให้เมื่อเกิดระบบล่มเพียงจุดเดียวแต่ก็เกิดความเสียหายจำนวนมากและกระทบเป็นวงกว้าง **อีกทั้งสาเหตุที่ระบบเสียมาจากของมีคม และหนูแทะสายอินเทอร์เน็ต** ซึ่งตนคิดว่าเราต้องมีการวิเคราะห์ระบบยูนิเน็ตอย่างจริงจังแล้วว่ามีส่วนไหนบ้างที่ยังใช้งานได้และไม่ได้บ้าง ดังนั้น ศ.ดร.สุวัชรวิทย์ จะทำหน้าที่ผลักดันเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศรวมถึงกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) เพื่อวางแผนการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตในอนาคต 5.0 จะเป็นอย่างไร เพราะโลกทุกวันนี้ทำให้เทคโนโลยีก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งระบบอินเทอร์เน็ตสมัยอดีตและปัจจุบันก็คงจะมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้คาดว่าจะการวางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในอนาคตจะดำเนินการให้เสร็จภายใน 1-2 เดือนนี้ ส่วนการตรวจสอบการเขียนข้อกำหนดขอบเขตงานหรือที่ไออาร์ลือคคุณสมบัติบริษัทเข้ารับการประมูลนั้น ได้รับรายงานว่าจะตรวจสอบเสร็จสิ้นภายในสัปดาห์หน้า

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561](#)